

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ครั้งที่ 4 /2563

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

1. นายแพทย์ชาติรี	เมธาธรธิป	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย	พิตรพิบูลโกคิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางอภิสรรา	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
4. นางมุกดา	คำภีระ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางประพนธ์ทิพย์	ปักกุนนัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระ/หัวข้อ	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ		
	นายแพทย์ ชาติรี เมธาธรธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประธานกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งว่า นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอทราบ ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ ว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายหรือไม่	รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม		
	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562	รับรอง รายงานการ ประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง		
	นางธัญวลัย พิตรพิบูลโกคิน หัวหน้างานยุทธศาสตร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 การเบิกจ่าย ได้ร้อยละ 63.50 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม 2562)ต้องเบิกจ่ายให้ ได้ ร้อยละ 73 นางมุกดา คำภีระ หัวหน้างานการเงิน รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนงานทั้งหมด 7 แผนเงิน ดังนี้ (1.) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 41.15 (2.) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.97 (3.) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.27 (4.) แผนงานบูรณาการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.70 (5.) แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.62 (6.) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 55.58 (7.) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 76.27 นางธัญวลัย พิตรพิบูลโกคิน หัวหน้างานยุทธศาสตร์ ได้นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา จากโครงการที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 จำนวน 33 โครงการ มีโครงการมาเพิ่ม 1 โครงการ	รับทราบ

วาระ/หัวข้อ	สรุปสาระการประชุม	มติที่ประชุม
	<p>คือ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน สปป.ลาว และจำนวนกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติครั้งแรก มี 161 กิจกรรม มีการปรับลดกิจกรรมเหลือ 157 กิจกรรม เนื่องจากมีการยกเลิกกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมจัดประชุมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น (ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ภาคเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น) 2. กิจกรรม ส่งบุคลากรนำเสนอผลงานและร่วมประชุมเวทีวิชาการนานาชาติ (ภายใต้โครงการส่งเสริมวิจัย) 3.กิจกรรมพัฒนาขีดสมรรถนะเฉพาะทาง หลักสูตร "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่"(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 7) ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้นำไปปรับเพิ่มในกิจกรรมไปประชุม /อบรม /สัมมนา ในแผนเสริม และมี 1 กิจกรรมที่มีการปรับตามแผนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนมาเพิ่ม คือกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการจัดความรู้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่งปรับจากแผนเงินบูรณาการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิตมาเป็นแผนงานบูรณาการสร้างความปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการจัดการจัดความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม KM)</p>	
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา		
	<p>นางอภิสร่า หอมหวาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เสนอต่อที่ประชุมว่า การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายในไตรมาส 2 ให้ได้ 100 % จึงเสนอให้มีการเร่งรัดและติดตามในการประชุม กวป. และ การประชุม กบศ. ต่อไป</p>	เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ		
	ไม่มี	

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.



นางประพิณทิพย์ บักกุนัน ผู้จัดรายงานการประชุม



นางธัญวลัย พิตรพิบูลโกคิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชาติ เภสัชสาริป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๒๐ ๗-๑-๒๕๖๓